

ทดสอบจิตใจ.....สาว ๆ

นำเสนอเมื่อ : 11 ธ.ค. 2552

วันนี้ขอเอาใจสาว ๆ ด้วย แบบทดสอบทายใจแบบหญิงล้วน (หนุ่มที่หลงเข้ามาจะแอบทำก็ไม่ว่ากัน แต่อาจไม่ตรงนะ) สาว ๆ ที่อยากทายใจตัวเอง ลองทำกันได้เลย

1. ถ้าแฟนของคุณจะต้องให้คุณดื่มยาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คุณจะเลือกดื่มอะไร

A. ยาที่ทำให้ผายลมไม่หยุด

B ยาที่ทำให้หน้ามุกไหลไม่หยุด

2. ถ้าจะต้องเป็นแฟนกับ 1 ใน 2 คนต่อไปนี้ คุณจะเลือกใคร

A. ยักษ์ตัวสูงใหญ่กว่า 40 เมตร

B เทวดาตัวเล็กน่ารัก แต่ตัวสูงแค่นี้

3. ถ้าคุณต้องเลือกสถานการณ์ต่อไปนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์ คุณจะเลือก

A. โดนผีอำ นอนแบบยับตัวไม่ได้ตลอดคืน ร้องก็ร้องไม่ออก ตลอดทั้งสัปดาห์

B นอนไม่หลับตลอดทั้งคืนเป็นเวลา 1 สัปดาห์

4. คุณจะเลือกเล่นกีฬาอันแสนพิลึก อันไหนระหว่าง

A. เล่นกระดานโต้คลื่นตามหินโสโครกในน้ำ

B เห็นเวทาคัวยร่่มกันแดดที่ปักตามชายหาด

5. หากคุณจะต้องถูกสาปให้เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ละ แล้วมีให้คุณเลือกระหว่าง

A. มีหน้าตาเป็นหมู แต่มีหูที่ดี อย่างนางแบบระดับโลก นาโอมิ แคมเบลล์

B มีหน้าตาสวยระดับนางแบบอินเตอร์อย่างแองเจลิน่า โจลี่ แต่มีหูอ้วนแบบฮิปโป

ทดสอบจิตใจสาว ๆ

เฉลย

เฉลยข้อที่ 1 ทายว่าคุณเป็นแฟนแบบไหน

A. คุณยอมตีเมียประหลาดแบบนี้ แสดงว่าคุณยอมเป็นตัวตลกให้แฟนคุณหัวเราะ คุณคงจะเป็นสาวที่ขี้อายสนุกสนานและร่าเริงอารมณ์ขัน ใครๆ อยู่ใกล้ ก็มีรอยยิ้มได้ทุกคน

B คุณเป็นคนเจ้าเล่ห์นิดๆ ดูเหมือนจะเป็นแฟนที่น่ารัก

ช่างเอาอกเอาใจ แต่พอลับหลังเท่านั้นละ แทบจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย

เฉลยข้อที่ 2 ทายว่าแฟนคุณจะเป็นผู้ชายแบบไหน

A. ผู้ชายที่จะเป็นแฟนของคุณนั้นเป็นประเภท สูงใหญ่ มาตรฐาน แบบที่ว่าสามารถปกป้อง ค้ำครองดูแลคุณได้ เป็นผู้ชายที่เข้มแข็งและมั่นคง เป็นที่พึ่งพิงได้เป็นอย่างดี และดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณมากๆ หรือไม่ก็มีอายุมากกว่า

B. คนที่เข้ามาเป็นพระเอกของคุณนั้นจะเป็นผู้ชายน่ารักและขี้อ้อน แถมยังเอาแต่ใจตัวเองเหมือนเด็กๆ แล้วยังขี้อายขี้อ้อน ซึ่งอนแบบเด็กๆ นี่ละที่ถูกใจคุณ ทำให้รู้สึกอยากดูแลคอยเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ถ้าเขาไม่อายุน้อยกว่าคุณก็ดูเด็กเอามากๆ เลยละ

เฉลยข้อที่ 3 ทายว่าความรักของคุณเกิดจากรักเอง

A. ช่วงเวลาโศกธรรมาคุณก็คบคนนู่นที่คนนี่ที แต่ถ้าเมื่อไรที่คุณนี้จะมีคนรักเป็นตัวเป็นตน หรือคิดจะคบกับใครจริงจังแล้วละก็ คุณมักจะปล่อยให้คนอื่นที่อาจจะคอยแนะนำและช่วยตัดสินใจเล็กน้อยสักคน เพราะคุณจะไม่คอยเชื่อในฝีมือของคุณเท่าไร

B. คุณเป็นคนที่มีความรักยิ่งใหญ่ ดังนั้นหากคุณจะเลือกคบใครสักคน คุณจะคัดและเลือกสรรอย่างดี เพราะคุณถือว่าคบใครสักคนก็ต้องเลือกเอง ให้คนอื่นเลือกจะถูกใจได้อย่างไร? แล้วพอถึงเวลาคุณเจอคนๆ นั้นเขาแล้ว คุณจะพยายามที่จะให้เขามาเป็นคุณ

เฉลยข้อที่ 4 ทายว่าคุณกับแฟนจะมีงานอดิเรกประเภทไหน

A. คู่ของคุณเป็นประเภท คู่รักนักกีฬา คุณสองคนมักจะหาเวลาว่างไปเล่นกีฬาด้วยกันเสมอ ดีเบต วายน้ำ เทนนิส แคมป์ปิ้ง ฯลฯ เรียกว่ากระฉับกระเฉงกันตลอดไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

B. คุณสองคนจะเป็นประเภทที่มีงานอดิเรกแสนโรแมนติค มากกว่าจะเป็นประเภทผัดโผนแบบจำพวก A เวลาว่างคุณจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันจิบเหล้า ฟังเพลงคุยกันเจี๊ยบๆ ในห้อง คือเป็นแบบสวีทหวานนั่นเอง

เฉลยข้อที่ 5 ทายว่าคุณมีแนวโน้มที่จะนอกใจแฟนคุณได้แค่ไหน

A. คุณเป็นคนใจเด็ด คุณดูเหมือนจะเซ็ดหน้าใสไม่สนใจ แต่ใจคุณก็แอบคิดอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนจริงๆ คุณก็ยังแอบเหลลหนุ่มๆ ที่เขามาหาคุณ

B. ดูผิวเผินคุณจะสนิทสนมกับหนุ่มๆ ทั่วไป จับมือกันได้อย่างไม่ถือสา จนคนอื่นต่างซุบซิบเข้าใจผิดคิดว่าคุณนอกใจคนรัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว คุณไม่เคยสนใจใครเลย นอกจากหวานใจของคุณเท่านั้น

แม่หรือไม้หรือเปล่าจ๊ะ